

มาลัยสาร



พระดิถีกับ พระเกตุอัสดง

ปีที่ 40 ฉบับที่ 133 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2555 และ ระหว่าง 21-22 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือกับ ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรของชาติด้านการวิจัย ในการจัดทำหลักสูตร “การพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนางานด้านการวิจัย เพื่อการวางรากฐานระบบทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและมีผลงานวิจัยมากขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการทำงานวิจัย ให้ฝึกทักษะปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยและการใช้สถิติและ โปรแกรม R และเพื่อสร้าง ผลงานวิจัย สำหรับบุคลากร จึงอยากเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจะรับ ประมาณรุ่นละ 50 คน ในการอบรมครั้งนี้แบ่งการอบรมเป็นสองระยะ ระยะที่ 1 ระหว่าง 14-15 มกราคม 2555 ระยะที่ 2 ระหว่าง 21-22 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การบรรยายอภิปรายความสำคัญและปัญหาการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย กระบวนการวิจัย การ กำหนดโจทย์หัวข้อ เรื่องการทำวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการใช้สถิติและ โปรแกรม R

ภาคปฏิบัติ กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมดร่วมกันจัดทำโครงการวิจัย เป็นกลุ่มๆ ละ 1 เรื่อง โดยวางแผน โครงการวิจัย กำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้สถิติและ โปรแกรม R

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 086-4703673



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด และศิลปสถานการณื

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ต่อจากหน้า 3)

ซึ่งนับเป็นศักยภาพสำคัญของหลักสูตรอีกท่านหนึ่ง และยังมีอาจารย์อีกหลายท่านทั้งในสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ และคณะอื่น ๆ ที่มีความยินดีมาเป็นศักยภาพด้านผู้สอนให้เราอีกมากมาย การทำงานที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ เป็นอีกแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีพลังที่จะทำให้หลักสูตรนิเทศศาสตรมหา
บัณฑิตเกิดขึ้นให้จงได้ ผู้เขียนจึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์แสดงความขอบคุณ อาจารย์ทุกท่านสำหรับ
ความกรุณา

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นของคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์เท่านั้น แต่การพัฒนาหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเป็นการเปิดศักราชในการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย และผู้เขียนก็มี
ความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรอื่น ๆ ในคณะวิทยาการจัดการจะมีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในไม่ช้า โดยเฉพาะ
การเกิดขึ้นของโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ก็จะทำให้การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และพี่ ๆ
บุคลากรของบัณฑิตที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตตลอดมา

ข่าวพักเที่ยง (ต่อจากหน้า 4)

ข่าวเกริ่น หลังจากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดอบรมการเล่นดนตรีไทยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ผศ.พัชรา
ภรณ์ เอื้อจิตรเมศ ก็ได้รับการทาบทามให้ไปสี่ชอเคียงคู่กับคนใกล้ชิดที่เล่นจิม ในงานทำบุญเลี้ยงพระวันพ่อของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ทำเอาหลาย ๆ คนสร้างสรรค์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2555 ที่หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ฯ (อาคาร 7) ผู้ใดวางก็เชิญ
ไปให้กำลังใจแก่วิทยาการมือทองทั้ง อาจารย์เรวดี สายาคม ในคณะ ซาบซึ่งใจกับสุนทรียภาพที่ปรากฏ ว่าดังนั้นแล้วไม่
เสียบจึงทาบทามว่า คุณน้องแอ๊ดขา ช่วยดีดจะเข้เพลงลาวแพนให้หน่อยได้มั๊ยคะ เห็นคนใกล้ชิดบอกว่าที่ตอกหลุมรักอยู่ใน
ขณะนี้ก็เพราะหนูใช้เพลงนี้แหละสื่อสาร ว่าดังนั้นแล้วคุณพี่ว่าจะจัดกิจกรรมดนตรีไทยในสวน ช่วงแคร่ม ชมการ
แสดง นั่งรับประทานของว่างเร็ด ๆ ฟังเพลงบรรเลง พร้อมชมการแสดงจากนักแสดงแปลก ๆ ก็น่าจะดูดี มีคุณสมบัติ
ใครสนใจยกมือขึ้น

ก่อนปิดแทน ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครอาจารย์สมพิศ สุขวิวัฒน์ อาจารย์สายฝน ไผ
เส็ง อาจารย์ยุทธพงศ์ ช้วนนาเขต วิทยากรแน่นเปรี๊ยะ จริง ๆ นะจะบอกให้

_ไม่เสียบลูกชิ้น รีเทิร์นปี 54 -

วันนี้มีประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ

วันนี้เวลา 12.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม
2554 ณ ห้องประชุมยันต์ทอง หอสมุดกลาง

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ชนิดา รอดหนู

นับเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญอีกครั้งหนึ่งของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น และก้าวหน้าไปกว่า 80% ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2555 นี้ โดยจะเปิดสอนในสาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communication Management)

ด้วยความมุ่งมั่นของประธานหลักสูตร ผศ.ดร. สุภาวดี พรหมมา และคณะกรรมการหลักสูตรทุกคน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะยังประโยชน์ให้กับตัวผู้เรียนด้านการบูรณาการทักษะการสื่อสารกับทักษะในศาสตร์อื่น ๆ แล้ว ก็จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

กลุ่มเป้าหมายนอกจากจะเป็นสื่อมวลชนในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราแล้ว ก็ยังเป็นกลุ่มบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย เนื่องจากทุก ๆ สาขาอาชีพจำเป็นต้องอาศัยทักษะทางการสื่อสารบริหารจัดการองค์กรของตนทั้งสิ้น โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดสอนก็สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ที่มีการสำรวจความต้องการเบื้องต้นก่อนการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้

การดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเริ่มต้นมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยศักยภาพของคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ถึง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา ประธานหลักสูตร ผศ.ดร. ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผศ.ดร. บำรุงศรีนวลปาน คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งทั้งสามท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้และเจตนารมณ์ในการพัฒนาหลักสูตรให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ทั้งอ. ปรีดา นักร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ. เมธาวิ แก้วสนิท อ. กรกฎ จำเียร และผู้เขียน อ. ชนิดา รอดหนู คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่กล่าวไปแล้วจนถึงวันนี้ ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย แม้ว่าทุก ๆ ครั้งหลักสูตรเข้ารับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้พวกเราคณะกรรมการหลักสูตรทุกคนรู้สึกวิตกกังวล กลัวความผิดพลาดกันไม่ใช่น้อย แต่เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณา เราก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ทรงวุฒิ ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญที่จะดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้หลักสูตรนิเทศศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ส่งบุคลากร อ. ศณัชชา ชีระขุนท์ ให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

(อ่านต่อหน้า 2)



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางฉวีฉภา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีครับ พบกับมหาชัยสารผ่อนคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ ในคอน์ลัมพักเที่ยงกันแบบสบาย ๆ ประจำวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2554 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ

ข่าวประเดิม วันเสาร์ที่ผ่านนั้นมีการประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นงานใหญ่ระดับต้น ๆ ที่มวลสมาชิกต่างก็ทยอยไปเซ็นชื่อประชุมกันอย่างหนาตา ปีนี้จัดที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช บรรยากาศชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนที่โปรยปรายมาไม่ขาด แต่ที่แน่ ๆ มวลสมาชิกก็ยังหนาตาอยู่เหมือนเดิม ไม่เสียเปรียบไปด้วยที่ชุ่ม 21 ของ ม.ราชภัฏนครฯ พบ ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก เดินบ่นอุบ่นอับว่า “ปีนี้ไม่รู้คุ้มรีป่าว ใส่รองเท้ามาเซ็นชื่อ ราคา 2,000 บาท มานุกน้ำฝนเสียชุ่มฉ่ำไปหมด” แหม.. เจ้ ไม่เสียยังไม่บ่นเลย อุตส่าห์แต่งตัวเต็มยศแบบเจ้าพ่อเชียงใหม่ที่อิมพอทจากเวียดนามเลยนะ ราคาตั้ง 299 บาท ยังไม่บ่นสักคำ

ข่าวแซวเล่น ประกาศผู้ใดสนใจจะเล่นกีฬาเทนนิสบ้างยกมือขึ้น ว่าแล้วไม่เสียเปรียบก็ยกมือคนเดียวเพราะช่วงนี้ทุกคนต่างก็หลบฝนรับลมหนาวปั่นต้นฉบับเอกสารทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกันหมดแล้ว หันไปทางไหนก็แสนจะอ้างว้างและว้าเหว่ แต่ถึงแม้จะเข้าสู่การพัฒนาผลงานวิชาการอย่างไร “กูรู” การออกกำลังด้วยการเล่นเทนนิสอย่าง อาจารย์อรรถครา ธรรมาธิ ของหลักสูตรพัฒนาชุมชนก็บ่ได้ขยับ ได้ข่าวว่าน้องเธอออกมาวิ่งตั้งแต่ตีสี่ เพื่อเรียกกำลัง แล้วมีการแอบมากระซิบเตือนไม่เสียเปรียบว่า ให้ออกมาตีเทนนิสบ้างเดี่ยวจะเป็นกูรูสอนให้ คุณน้องโปรคดยาวางใจกับทรวดทรงและหุ่นของคุณพี่ว่าน่าจะเล่นได้ แต่จริง ๆ แล้วเชิญครกขึ้นเขามหาชัยน่าจะหนักกว่านะตัวเอง”-”ล

ข่าวขอบคุณ หลักสูตรวิชานาฏศิลป์ฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชราภรณ์ บุญเลื่อง หรือ “น้องน้ำผึ้ง” ผู้ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่อนุเคราะห์ประสานงาน อาจารย์ภาษาอังกฤษ มาช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนาฏศิลป์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง หลังจากที่ได้ทดลองเรียนมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทำให้ได้ผลเป็นที่น่าชื่นชมว่านักศึกษาตอนนี้พูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้บ้างแล้วละ ถึงแม้จะมีสำเนียงและสำนวนเหมือนเด็กอนุบาลสาธิตก็เถอะ แต่อย่างน้อยก็ไม่ตกใจฝรั่งมังค่าจนเกินเหตุ ยังไงชะงังก็ต้องให้เรียนอีก 3 รายวิชา นะคะคุณน้อง ต้องเตรียมการไว้ให้คุณพี่แต่เนิ่น ๆ กันชั่วโมงไว้น้อย จะขอบคุณยิ่ง ๆ ขึ้นไปจ้า



(อ่านต่อหน้า 1)

